



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ปค. (กจ.) โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๘๒๔ ต่อ ๒๒๗ โทรสาร ๒๒๕

ที่ มท ๐๓๐๒.๒/ว ๑๔๐๕

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง แผนการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนให้ ปค. เป็นองค์กรคุณธรรม

เรียน อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต. ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. ทน.กตภ. ทน.กพร.
และ ทน.สง.ศปท.ปค.

ตามที่ ปค. ได้ให้ความเห็นชอบแผนส่งเสริมคุณธรรม ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” เพื่อขับเคลื่อนให้ ปค. เป็นองค์กรคุณธรรม นั้น

ในการนี้ ปค. (กจ.) ขอส่งแผนส่งเสริมคุณธรรม ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้สำนัก/กอง นำไปปฏิบัติ โดยแจ้งผลการดำเนินการให้ กจ. ทราบ ครั้งที่ ๑ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายธนาคม จงจิริระ)

อปค.

แผนส่งเสริมคุณธรรม
 ที่ตั้ง ณ มณฑลฉุ่ยชาน ต. บางวัดรางขยบือร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เป้าหมายคุณธรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย (ใคร/จำนวน/ที่ไป/หรือ)	วันที่/หรือระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท) และสิ่งของ	ผู้รับผิดชอบ	ผลที่ได้รับ
ปัญหาที่อยากแก้							
๑. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์	เพื่อรณรงค์ให้ทุกสำนัก/กอง ใช้กระดาษและหมึกพิมพ์อย่างคุ้มค่า โดยปริมาณการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ลดลงจากปีที่ผ่านมา	ทุกสำนัก/กอง	ไตรมาส ๑ - ๔	-	ทุกสำนัก/กอง	ทุกสำนัก/กอง มีปริมาณการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ลดลง และหมึกพิมพ์ที่ลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
๒. ลดปริมาณขยะในหน่วยงาน	กิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้าที่ทำจากโพลีเอสเตอร์และภาชนะแบบใช้ครั้งเดียว	เพื่อรณรงค์ให้ทุกราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ทุกสำนัก/กอง ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและใช้ภาชนะบรรจุอาหาร เคียงต้ม แบบล้างกลับมาใช้ใหม่ แทนภาชนะที่ทำจากโพลีเอสเตอร์หรือพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว	ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ใหม่ ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของทุกสำนัก/กอง	ไตรมาส ๑ - ๔	-	ทุกสำนัก/กอง	ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ใหม่ ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของทุกสำนัก/กอง มีและใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และมีใช้ภาชนะบรรจุอาหาร เคียงต้ม แบบล้างกลับมาใช้ใหม่ แทนภาชนะที่ทำจากโพลีเอสเตอร์หรือพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

เป้าหมายคุณธรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย (ใคร/จำนวนเท่าไร)	วันที่/หรือระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลที่ได้รับ
<p>๓. ถัดขึ้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน</p>	<p>กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์ราชการสะอาด (GEC) "อำเภอสะอาด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>๑. เพื่อยกระดับงานบริการประชาชนของกรมการปกครองให้มีความภาคภูมิใจในระดับประเทศ ตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้แนวคิด "สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย" ๒. เพื่อส่งเสริมสำนักทะเบียน/จุดบริการ นำร่องมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะอาด (GEC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>สำนักทะเบียน/จุดบริการ ๔๖ แห่ง</p>	<p>ไตรมาส ๑ - ๔</p>	<p>๔,๖๐๐,๐๐๐ กรมการปกครอง</p>	<p>สำนักบริหารการทะเบียน</p>	<p>๑. สามารถยกระดับงานบริการประชาชนของกรมการปกครองให้มีมาตรฐานสากลในระดับประเทศ ตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้แนวคิด "สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย" ๒. สำนักทะเบียน/จุดบริการ นำร่องการส่งเสริมมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะอาด (GEC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔</p>

เป้าหมายคุณธรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย (ใคร/จำนวนเท่าไหร่)	วันที่/หรือระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลที่ได้รับ
ความดีที่อยากทำ							
๔. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และดำเนินชีวิตแบบพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท	โครงการ ๑ จังหวัด ๑ ศูนย์การเรียนรู้สู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรูปแบบต้นแบบ	ขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้สู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่	จังหวัดลพบุรี ศูนย์	ไตรมาส ๑ - ๓	๘,๗๕๐,๐๐๐ กรรมการปกครอง	สำนักปกครองท้องถิ่น	สามารถขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ระดับอำเภอ ให้มีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่
๕. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	โครงการนายอำเภอแหวนเพชร	เพื่อคัดเลือกนายอำเภอผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ให้ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ	นายอำเภอ ๑๐ คน	ไตรมาส ๑ - ๔	๔๗๕,๐๐๐ กรรมการปกครอง	กองการเจ้าหน้าที่	มาจากพระราชดำริระดับอำเภอ ให้มีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรม

เป้าหมายคุณธรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย (ใคร/จำนวน เท่าไหร่)	วันที่/หรือ ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท) แยกส่ง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลที่ได้รับ
๖. มีวินัยและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมาย	โครงการตรวจติดตามการดำเนินการทางวินัย	ติดตามการดำเนินงานทางวินัย บังคับการกระทำผิดวินัย เสริมสร้างความรู้ระเบียบ วินัย ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย แก้ไขราชการเจ้าหน้าที่ และบุคลากรของกรมการปกครอง	ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของกรมการปกครอง	ไตรมาส ๑ - ๔	๕๒,๕๐๐ กรมการปกครอง	กองการเจ้าหน้าที่	ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของกรมการปกครองได้รับความรู้ระเบียบ วินัย ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และกระทำความผิดลดลงอย่างมีนัยยะ ๕
๗. มีจิตอาสาบริการประชาชน และทำความดีเพื่อแผ่นดิน	โครงการอำเภอบึงสามพัน...จิตอาสา	สืบสาน รักษา ต่อยอด กิจกรรมจิตอาสา ตามแนวทางโครงการจิตอาสาพระราชทาน	ทุกอำเภอ	ไตรมาส ๑ - ๔	-	สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น	ประชาชน ชุมชน ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน
	กิจกรรมการรับบริจาคโลหิตประจำปี	๑. เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒. เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยเนื่องจากมีปริมาณโลหิตไม่เพียงพอ	บุคลากรในสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป	ไตรมาส ๑ - ๔	-	สำนักงานเลขานุการกรม	๑. บุคลากรในสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากษัตริย์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒. มีปริมาณโลหิตที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้เพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายคุณธรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย (ใคร/จำนวนเท่าไหร่)	วันที่/หรือระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลที่ได้รับ
๑. ปัญหาที่ย่อยากแก้ปัญหาที่มีหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ อำเภอ	ต่อยอดโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติสำหรับอำเภอที่ตั้งชื่อตามพระนามพระบรมวงศานุวงศ์และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ อำเภอ ในด้านการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	อำเภอ ๑๒ อำเภอ	ไตรมาส ๑ - ๔	-	กองตรวจราชการ	ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สำหรับอำเภอที่ตั้งชื่อตามพระนามพระบรมวงศานุวงศ์และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ อำเภอ ในด้านการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่งน้อยอำเภอละ ๑ หมู่บ้าน

เป้าหมายคุณธรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย (ใคร/จำนวนเท่าไร)	วันที่/หรือระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ผลที่ได้รับ
๒. ความดีที่อยากทำ มิติการนำหลักศาสนา	โครงการผู้นำศาสนาอิสลามเข้าสู่ว่างวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	<p>๑. เพื่อให้ประชาชนชาวมุสลิมเข้าใจความปรรายทางดีของทางราชการที่มีต่อชาวไทยมุสลิม</p> <p>๒. เพื่อให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นถึงความสำคัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของประเทศ</p> <p>๔. เพื่อพิจารณาผู้นำศาสนาอิสลาม จำนวน ๓๑ คน เข้ารับรางวัลพระราชทาน</p>	ผู้นำศาสนาอิสลาม ๓๑ คน	ไตรมาส ๑ - ๓	๓๕๓,๕๕๓ งบกรมการปกครอง	กองส่งเสริมศาสนาอิสลามและกิจการฮัจญ์	<p>๑. ประชาชนชาวมุสลิมเข้าใจความปรรายทางดีของทางราชการที่มีต่อชาวไทยมุสลิม</p> <p>๒. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นถึงความสำคัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศ</p> <p>๔. ผู้นำศาสนาอิสลามจำนวน ๓๑ คน ได้รับรางวัลพระราชทาน</p>

ลงชื่อ ร้อยตำรวจโท 

ผู้เสนอ

(ภาพชนบท ชลบุรีนครราชสีมา)

ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมการปกครอง

ในฐานะประธานคณะกรรมการ

จัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกรมการปกครอง

ลงชื่อ 

ผู้รับรองข้อมูล

(นายธนาคคม คงจิระ)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมการปกครอง

ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน

ระดับกรม